

Số: *34*/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016

**THÔNG BÁO****Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 19/CP của Chính phủ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và sở hữu trí tuệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ**

Ngày 21 tháng 9 năm 2016, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh đã đi kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 19/CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và sở hữu trí tuệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ. Tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi kiểm tra thực tế tại Cục Sở hữu trí tuệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng việc tiếp nhận, xử lý đơn, hồ sơ đăng ký sở hữu công nghiệp và đánh giá sự phù hợp của doanh nghiệp, nghe báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, ý kiến phát biểu của các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã kết luận như sau:

**1. Về các công việc đã triển khai:**

Nhằm tổ chức triển khai những nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 1348/QĐ-BKH-CN ngày 27 tháng 5 năm 2016 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016; đã có báo cáo định kỳ kết quả thực hiện hàng quý gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm và hàng hóa, đã tiến hành tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong quy định về việc vừa phải thực hiện chứng nhận hợp quy, vừa phải kiểm tra từng lô hàng nhập khẩu; cắt giảm thời gian kiểm tra đối với sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý; trình Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh đối với mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; Nghị định số 105/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; Nghị định số 107/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp, trong đó, quy định những thủ tục rút gọn, tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp; đang xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa theo hướng tập trung khắc phục các vướng

mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời tăng cường chống gian lận thương mại, bảo vệ người tiêu dùng và phù hợp với các hiệp định hay điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết.

Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tiếp tục hoàn thiện một bước hệ thống pháp luật làm cơ sở cho các hoạt động sở hữu trí tuệ của cá nhân, doanh nghiệp và các chủ thể khác; tiếp nhận và cơ bản xử lý một khối lượng lớn đơn sở hữu công nghiệp; hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp trong quản lý, khai thác, sử dụng và phát triển tài sản trí tuệ; tạo sự chuyên biến rõ rệt trong nhận thức của doanh nghiệp và xã hội về tài sản trí tuệ; góp phần tích cực trong quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện các hiệp định thương mại tự do, trong đó các cam kết về sở hữu trí tuệ là yếu tố quan trọng đối với thành công của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam;

Tuy nhiên, các hoạt động nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong các lĩnh vực trên còn một số tồn tại và hạn chế. Việc sửa đổi, thay thế Nghị định số 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa, thành lập Viện Năng suất quốc gia còn lúng túng, chậm trễ. Công tác xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp chậm, thời gian xử lý dài chưa đáp ứng yêu cầu của cá nhân và doanh nghiệp; quy trình, thủ tục và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc chậm đổi mới.

2. Về các công việc cần triển khai thời gian tới: Tinh thần là tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa, giảm bớt thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và xã hội.

a) Lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm và hàng hóa:

- Về thể chế: Rà soát và tập trung sửa ngay những quy định bất cập, gây bức xúc, khó khăn cho doanh nghiệp trong các nghị định và thông tư. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ nếu chưa kịp sửa nghị định thì trình Chính phủ tại phiên họp để ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện sớm. Việc sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa cần được chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng, thực hiện theo lộ trình và mang tính tổng thể, lâu dài bảo đảm phù hợp với cam kết trong các Hiệp định thương mại tự do;

- Về danh mục hàng hóa nhập khẩu nhóm 2: Cần rà soát, sửa đổi bảo đảm nguyên tắc quản lý của nhà nước đối với sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn, đồng thời tạo thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương và Văn phòng Chính phủ làm việc với các Bộ về rà soát hàng hóa nhập khẩu nhóm 2 do các Bộ ban hành để loại bỏ hàng hóa không thực sự rủi ro về an toàn ra khỏi danh mục, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 10 năm 2016. Về tỷ lệ kiểm tra, cần giảm xuống ngang mức thế giới; đối với hàng hóa xuất khẩu, phần đầu thấp hơn mức thế giới.

b) Lĩnh vực sở hữu trí tuệ:

Tập trung giải quyết tình trạng tồn đọng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp; phần đầu rút ngắn thời hạn xử lý và chỉ đứng sau Singapore trong các nước

Đông Nam Á. Chú trọng đào tạo nhân lực, tăng số lượng thẩm định viên. Cải tiến, đổi mới quy trình thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thẩm định đơn; thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

**c) Về đổi mới sáng tạo:**

Cần đẩy mạnh công khai, minh bạch tất cả các khâu trong thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; nhân rộng mô hình, kết quả đổi mới sáng tạo. Phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu và phát triển. Đổi mới cơ chế khuyến khích nghiên cứu khoa học trong các trường đại học theo hướng chuyển sang cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan: KH&CN, KH&ĐT, TC, CT, YT, NN&PTNT, VCCI;
- Các Thành viên Hội đồng QGPTBV và NCNLCTQG;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Công TTĐT; các Vụ: KTTH, TCCV, KTN, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3). Ph +5

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM**



**Nguyễn Văn Tùng**